

CÔNG BỐ NGAY

Các lãnh đạo trong khu vực sông Mê Công đề xuất đẩy nhanh hợp tác và bảo vệ khi họp với tân Giám đốc Điều hành MRC

Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 14/03/2022 - Để bảo vệ tốt hơn dòng sông lớn nhất Đông Nam Á, tân Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) hiện đang thực hiện các chuyến công du để lắng nghe trực tiếp các quốc gia thành viên chia sẻ về ưu tiên của mỗi quốc gia - đặc biệt là để giảm thiểu các mối đe dọa gia tăng đối với cuộc sống và sinh kế.

Là Giám đốc Điều hành MRC có quốc tịch Lào đầu tiên được bổ nhiệm vào tháng 1 năm nay, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun đã có chuyến viếng thăm Campuchia và Việt Nam trong tháng này để họp trực tiếp với quan chức cấp cao của các quốc gia này về hợp tác Mê Công. Ngoài mong muốn khắc sâu quan hệ đối tác quốc tế và khu vực, hoạt động này còn một ưu tiên quan trọng là mở rộng nỗ lực giám sát và đo lường xem các dự án phát triển kinh tế, dự án hạ tầng liên quan tới tài nguyên nước, và biến đổi khí hậu - gồm cả việc gia tăng lũ lụt và hạn hán - ảnh hưởng thế nào đến nhiều triệu người sống ở Hạ lưu sông Mê Công.

Tiến sĩ Anoulak, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong Ban thư ký MRC trước khi được nhất trí bầu làm Giám đốc Điều hành thứ 3 trong tháng 1 vừa qua, cho biết: “Các cuộc thảo luận mở này sẽ giúp tôi tiến hành một chương trình làm việc có tác động lớn hơn cho Lưu vực và phù hợp cao với các ưu tiên của khu vực và quốc gia.” “Chúng ta phải đổi mới sáng tạo, để MRC phát triển thành một chủ thể vững mạnh cấp khu vực, được trang bị công nghệ hiện đại và kiến thức tân tiến nhất, cung cấp các dịch vụ kịp thời cho các quốc gia và người dân.”

MRC gồm bốn quốc gia được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động phát triển liên quan đến sông Mê Công là: Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, cũng như 2 quốc gia láng giềng ở thượng nguồn phía Bắc có vai trò đặc biệt là Trung Quốc và Myanmar. Mỗi trong số sáu quốc gia này đều có lợi ích quốc gia riêng, có những ưu tiên cụ thể, với những thách thức riêng, điều này khiến cho việc hợp tác trở nên phức tạp nhưng đồng thời sẽ rất hữu ích.

Vào ngày 2 tháng 3, Tiến sĩ Anoulak đã có phiên làm việc tại Phnom Penh với ông Lim Kean Hor, Chủ tịch và ông Te Navuth, Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban Sông Mê Công Campuchia. Ông Lim đã đề cập việc cần phải quan trắc và chia sẻ thêm dữ liệu thủy văn, để đánh giá chính xác ảnh hưởng của lưu lượng nước thấp hay cao đối với tình hình kinh tế - xã hội của khu vực. Để góp phần xây dựng bức tranh tổng thể rõ ràng hơn, từ năm 2020, ngoài dữ liệu mùa mưa, Trung Quốc đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu mùa khô của mình. Tuy nhiên, MRC cũng nên đảm nhận vai trò đi đầu trong việc tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh hơn, bằng cách lắp đặt thêm các trạm quan trắc trên các nhánh sông Mê Công.

Ông Lim, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, Thành viên Hội đồng Ủy hội MRC từ Campuchia cho biết: “Khi có nhiều dữ liệu hơn, trong khoảng thời gian dài hơn, chúng ta có thể thiết lập các xu hướng rõ ràng, dự đoán các mô hình tương lai và triển khai một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả”. “Trên cơ sở hiểu biết chung đó, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp ngăn hạn và trung hạn hiệu quả cao hơn.”

Sau đó, vào ngày 10 tháng 3, Tiến sĩ Anoulak đã có cuộc họp tại Hà Nội với Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Thứ trưởng Lê Công Thành. Bộ trưởng Hà, Thành viên Hội đồng Ủy hội MRC từ Việt Nam, đã đề xuất MRC khẩn trương tìm hiểu các giải pháp

năng lượng thân thiện với môi trường hơn - ngoài việc sử dụng thủy điện hiện tại – và khuyến nghị về các dự án lớn trong tương lai mà qua đó các thành viên MRC hợp tác để cùng giải quyết những thách thức trong tương lai.

Tương tự như ý kiến của Bộ trưởng Lim Kean Hor trước đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh cần củng cố quan hệ vững chắc giữa các thành viên MRC, cũng như các đối tác như Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya – Mê Công (ACMECS), Hợp tác Mê Công – Lan Thương (LMC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và các quốc gia như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản.

Bộ trưởng Hà nói: “Chúng tôi muốn đảm bảo duy trì các quan hệ hợp tác này, vì đó là điều làm cho Lưu vực của chúng ta được kết nối, thịnh vượng và an toàn”. “Trong quá trình này, MRC sẽ tiếp tục đóng vai trò hình mẫu cho các lưu vực sông khác về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước xuyên biên giới.”

Tiến sĩ Anoulak đã họp với các nhà lãnh đạo CHDCND Lào tại thủ đô Viên Chăn, nơi đặt trụ sở chính của MRC. Sắp tới, đoàn công tác của ông đang lên kế hoạch viếng thăm Bangkok để họp với các đại diện của Thái Lan, cũng như tới Bắc Kinh để họp với các đối tác Trung Quốc.

Lưu ý cho ban biên tập:

Ủy hội Sông Mê Công là một tổ chức liên chính phủ về đối thoại và hợp tác cấp khu vực tại hạ lưu sông Mê Công, được thành lập năm 1995 trên cơ sở Hiệp định Mê Công giữa Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ủy hội đóng vai trò là diễn đàn khu vực về ngoại giao nước cũng như một kênh tri thức về quản lý tài nguyên nước vì sự phát triển bền vững trong khu vực.

-KẾT THÚC-

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ:

Ông Sopheap Meas, Cán bộ Truyền thông – phụ trách Báo chí
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế
E-mail: sopheak@mrcmekong.org
ĐT: +856-20-77779168

###